



ประกาศกรมการขนส่งทางราง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่กรมการขนส่งทางราง ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางราง โดยได้มีหนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๑๐ ราย มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางราง นั้น

บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้สิ้นสุดแล้ว กรมการขนส่งทางราง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ดังนี้

เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๐๑	๓๐๓๙	นายรัชชานนท์ ทิพย์วงศ์
๐๒	๓๐๗๔	นายภูริภพ เกษชุมพล

โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง มารายงานตัว ณ ชั้น ๑ อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง